



SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC

Thư cảm ơn!

Cư Kuin, Ngày 13 tháng 11 năm 2023

Ngày 11 tháng 11 năm 2023, Trường THPT Việt Đức đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường, 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam và đón nhận Bằng công nhận trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Nhà trường đã vinh dự được đón tiếp đồng chí H'Yim Kđoh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh về dự, động viên, biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của trường THPT Việt Đức trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Phạm Đăng Khoa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; đồng chí Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục; đồng chí Võ Tấn Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin; đồng chí Nguyễn Thị Thuý Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin; đồng chí Võ Ngọc Tuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Lắk và sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; lãnh đạo xã Ea Tiêu, xã Ea Ktur; lãnh đạo các phòng, ban của huyện Cư Kuin; lãnh đạo các trường bạn; hội phụ huynh học sinh; lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; nguyên lãnh đạo, quý thầy cô giáo, cán bộ trường THPT Việt Đức qua các thời kỳ; các cựu học sinh thuộc 37 niên khoá và hơn 1200 học sinh của trường THPT Việt Đức cùng các phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương đến dự, đưa tin về buổi Lễ. Sự hiện diện của quý vị là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với Trường THPT Việt Đức.

Ban Giám hiệu Trường THPT Việt Đức xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; lãnh đạo huyện Cư Kuin; lãnh đạo huyện Lắk; nguyên lãnh đạo Trường THPT Việt Đức qua các thời kỳ và các vị đại biểu, khách quý về dự, động viên và tặng những bó hoa tươi thắm chúc mừng Lễ kỷ niệm. Xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân đã đóng góp, hỗ trợ kinh phí, quà tặng cho Lễ kỷ niệm. Xin cảm ơn các đồng chí cán bộ, phóng viên báo, đài đã về dự, đưa tin Lễ kỷ niệm, đặc biệt là đài Phát thanh truyền hình huyện Cư Kuin, Báo Giáo dục Thời đại đã hỗ trợ tin, bài về Lễ kỷ niệm. Sự động viên của các đồng chí đang tiếp tục truyền lửa cho chúng tôi - thế hệ nhà giáo hôm nay, để chúng tôi tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và đón tiếp, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót, nhà trường rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của Quý vị.

Xin kính chúc quý đại biểu cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an; chúc quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển, thành công, thịnh vượng!

TM. BAN TỔ CHỨC

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Nhân